

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่า, ข้อมูลเศรษฐกิจตปท.-ตลาดหุ้นเอเชียหนุน

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าขึ้น หลังได้รับปัจจัยบวกจากต่างประเทศ ทั้งข้อมูลเศรษฐกิจในยูโรโซนที่ออกมาดี และการปรับขึ้นของตลาดหุ้นภูมิภาค

*ยูโรในตลาดนิวยอร์กวันนี้ พุ่งขึ้น 1% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซน และผลประกอบการของบริษัทสหรัฐที่แข็งแกร่ง เพิ่มความหวังต่อเศรษฐกิจโลก และกระตุ้นความต้องการเสี่ยงของนักลงทุน
*ยูโรปรับขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์และเยน ขณะที่สกุลเงินที่ไหลผลตอบแทนสูง และเกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ ดอลลาร์ออสเตรเลีย และดอลลาร์แคนาดา พุ่งขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังความต้องการเสี่ยงเพิ่มขึ้น

*ภาคการผลิตและภาคบริการของยุโรป มีการขยายตัวแข็งแกร่งเกินคาด และผลประกอบการที่สดใสของบริษัทชั้นนำของสหรัฐ อาทิ 3เอ็ม และคาเตอร์พิลลาร์ ทำให้เกิดความหวังต่อเศรษฐกิจโลก

*ดอลลาร์เผชิญแรงกดดัน ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอ ทำลายความหวังของตลาดที่ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 54

*เยนลดช่วงบวกลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แต่ร่วงลงอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐทะยานขึ้น ซึ่งหนุนบรรยากาศตลาด

*08.27 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.24/27 จาก 32.28/32 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.23/27 จาก 32.27/32 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 86.75/81 จาก 86.92 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2886/89 จาก 1.2885 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ตัวเลขเศรษฐกิจของยูโรเมื่อวาน อ่อนมาดีเกินคาด แล้วดาวโจนส์ก็บวกไปเยอะ หุ้นเอเชียเข้านี้ก็บวกกันเปอร์เซ็นต์กว่า หุ้นไทยก็น่าจะบวกได้ บาทก็น่าจะแข็งค่าได้ แต่ราคาเข้านี้ก็ price in ไปแล้วเหมือนกัน" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ปัจจัยบวกจากต่างประเทศ ทั้งเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรป ตัวเลขผลประกอบการของบริษัทสหรัฐ และการปรับขึ้นของตลาดหุ้นเอเชียในเข้าวันนี้ ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม ดิลเลอร์ มองว่า ระดับของเงินบาทในเข้านี้ ได้ตอบรับกับปัจจัยบวกที่เข้ามาพอสมควรแล้ว และระหว่างวัน อาจจะแข็งค่าอีกไม่มากนัก โดยให้แนวต้านที่ 32.22 และแนวรับ 32.28-

Source: Bisnews

*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร
มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้